

# Chuẩn Bị Cho Bài 20

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Giáo hội Cầu nguyện cho Hoà bình

Một trong những việc làm kỳ diệu của Giáo hội là nối kết hành động với cầu nguyện. Giáo hội thúc dục chúng ta noi gương thánh thiện của Chúa Kitô, góp tay kiến tạo hoà bình và công chính. Giáo hội cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho hoà bình và công chính. Cả hai điều đó là nền tảng cho các hoạt động và sự kết hợp, qua cầu nguyện, của hết thảy cộng đồng đức tin trên khắp thế giới.



### Gia đình hoà thuận

Xin quý vị dán một tấm ảnh gia đình vào bản Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô. Đính bản kinh đó ở một nơi trang trọng (trong nhà) để nhắc nhở mọi người rằng gia đình này đang tích cực vận động cho chính nghĩa hoà bình và công chính.

### Báo chí công giáo

Có rất nhiều loại sách báo định kỳ có khuynh hướng công giáo. Quý vị có thể mua hoặc mượn, chẳng mấy khó khăn, tại các tiệm sách, thư viện, và họ đạo địa phương. Quý vị nên đọc những sách báo đó để theo dõi hoạt động của cộng đồng Giáo hội.

### Lời tuyên thệ bất bạo động

*Mạng lưới Phụ Huynh cho Hoà bình và Công chính* (Parenting for Peace and Justice Network) đang phổ biến một bản "*Gia đình tuyên hứa bất bạo động*". Quý vị nên xin lấy một bản, miễn phí, và cả gia đình nên thảo luận về ý nghĩa của bản tuyên hứa này. Quý vị cũng nên khuyến khích các gia đình khác thủ đắc lấy một bản. (Địa chỉ liên lạc: Parenting for Peace and Justice, 4144 Lindell Blvd. #408, St. Louis, MO 63108; hoặc gửi điện thư về địa chỉ ppjn@aol.com).





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Đối với nhiều quý vị, đánh thức mọi người dậy đi xem lễ cũng là căn do gây nên tình trạng căng thẳng (trong gia đình). Quý vị nên cố gắng (hóa giải tình trạng này bằng cách) thêm vào kinh nghiệm cũ một vài yếu tố vui nhộn hơn.

### Trong Tuần

Thản hoặc cũng có tình trạng bất công trong sở làm của quý vị. Nếu vậy, quý vị nên quan tâm đến tình trạng đó.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### DI SẢN CỦA CHÚNG TA QUA HỒI ỨC

Nhà văn, tác giả, nhà giáo Ê-li Uây-sê-lơ (Eli Weisel) nhất trí chú tâm vào quan niệm rằng hồi ức là một phương cách để quảng bá (đề xướng) nền hoà bình và công chính thế giới. Là người đoạt giải Nobel Hoà bình năm 1986, Uây-sê-lơ dạy rằng nếu nhân loại hồi tưởng lại những bất công trong dĩ vãng, chẳng hạn Lò Thiêu Người (Holocaust), nhân loại sẽ không tái phạm những tội ác cùng loại (đã phạm). Vào năm 1986, ông tuyên bố, "Hồi

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### GIÁO HUẤN LUÂN LÝ VỀ ƠN CỨU ĐỘ

"...Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này...  
Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."  
Lc 19:9-10



Ông Za-kê-u-sơ (Zacchaeus) là người thu thuế, nhưng Chúa Giêsu đã ban ơn cứu độ cho ông vì ông tỏ ra có lòng tin, dù lòng tin đó còn rất yếu. Za-kê-u-sơ thường bị người ta nguyên rủa vì ông là biểu tượng của áp chế và biển lận. Ông đánh thuế nặng và biển thủ một phần lợi tức để bỏ túi riêng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy rất nhiều lần rằng không ai sẽ phải tuyệt vọng. Dầu các môn đệ có nghi ngờ, Chúa Giêsu vẫn rộng lòng đón nhận sự hối cải của Za-kê-u-sơ. Chúa cũng kêu gọi chúng ta hành động tương tự như vậy.

niệm là một tác động cao uly và cần thiết. Không giới răn nào xuất hiện thường xuyên hơn...trong Thánh Kinh. Đã từng có nhiều lần chúng ta bất lực, không ngăn nổi những bất công. Nhưng đừng bao giờ quên phản kháng, dù chỉ là một lần... Nhân loại phải nhớ rằng hoà bình không phải là quà tặng của Chúa cho các loài thụ tạo của Người, nhưng nó chính là món quà chúng ta tặng lẫn nhau."